
 

 
 
คอลมัน์: เดินหน้าชน: ทีเดด็กระตุ้นศก. 
Source - มตชิน 
 
          สุรพล สุประดษิฐ ์ณ อยธุยา 
          คงต้องคอยลุ้นกนัว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลชุดปัจจุบนั จะงดัทเีดด็อะไรออกมาให้
คกึคกักนัไดบ้า้ง 
          ในระหว่างรอรฐับาลใหมม่ารบัช่วงต่อ ไมว่่าจะมาจากพรรคไหน 
          สิง่แรกที่ต้องเร่งแก้ไขก็คอืปัญหาสภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัอย่างชดัเจน จนท าให้ผู้เชี่ยวชาญและ
องคก์รธุรกจิตอ้งปรบัลดตวัเลขการขยายตวัทางเศรษฐกจิกนัขนานใหญ่ 
          ในช่วงรอยต่อนี้ หากรฐับาลชุดปัจจบุนัยงัคงดดูาย ไมห่อืไมอ่อื 
          มแีนวโน้มว่าภาคเอกชน โดยเฉพาะเอสเอม็อ ีเหน็ทจีะรว่งกนัระนาวแน่นอน 
          น่าสนใจความเหน็ของ นายสนัน่ องัอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
มองว่า 
          "การกระตุ้นเศรษฐกจิในระหว่างการจดัตัง้รฐับาลหรอืในช่วงไตรมาสที่ 2-3 คาดว่าภาครฐัน่าจะมี
ออกมาเพยีงมาตรการเดยีวคอื 
          การลงทุนโครงการของภาครฐับางส่วน ซึ่งคงจะมกีารอดัฉีดเมด็เงนิออกมาเพิม่มากขึน้ เพื่อเพิม่
เงนิหมนุเวยีนในช่วงเปลีย่นผ่าน 
          เนื่องจากภาคการส่งออก ที่ได้มกีารหารอืร่วมกบักระทรวงพาณิชยแ์ละทูตพาณิชย ์ท าให้รูว้่าไม่
สามารถท าอะไรออกมาไดม้ากกว่านี้ 
          และคงไม่งา่ยอยา่งทีค่ดิ ส่วนภาคการท่องเทีย่ว ในไตรมาสที ่2-3 ไมใ่ช่ฤดกูารท่องเทีย่ว ท าใหค้าด
ว่าเศรษฐกจิไทยจะไมม่อีะไรคกึคกัขึน้ไดม้ากกว่านี้" 
          หรอือยา่งขอ้แนะน าจาก นายสุพนัธุ ์มงคลสุธ ีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
กล่าวถงึการกระตุน้เศรษฐกจิช่วงหลงัเทศกาลสงกรานต ์ว่า 
          "เบือ้งต้นทราบมาว่า ทางกระทรวงการคลงั เตรยีมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิภายในประเทศ เพื่อ
รบัมอืในช่วงทีย่งัไมม่รีฐับาลใหม่ 
          ขณะทีก่ารส่งออกกช็ะลอตวัมากกว่าทีค่าดไว ้หากหลงัสงกรานต์ จะออกมาตราการที่จะช่วยพลกิ
ฟ้ืนเศรษฐ กจิกถ็อืว่าเป็นเรือ่งทีด่เีป็นอยา่งมาก 
          เชื่อว่ากระทรวงการคลงั เป็นกระทรวงหลกัหากมกีารออกมาตรการ หรอืนโยบายทีจ่ะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกจิออกมา 
          คาดว่ากระทรวงอื่น ๆ ก็จะด าเนินการเช่นเดยีวกนั ส่วนในเรื่องของการส่งออกในช่วงครึง่ปีหลงั 
จากการคาดการณ์ ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ได้ปรบัลดเป้าการส่งออกในช่วง
ครึง่ปีหลงัจาก 5-7% เป็น 3-5%" 

17 เมษายน 2562 



 

 
 
          เอกชนหลายรายยงักงัวลในเรื่องของเศรษฐกจิและการเมอืงของไทย แต่ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกจิแต่อยา่งใด 
          อย่างไรก็ตาม  การออกมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกจิ หลงัเทศกาลสงกรานต์ จะสามารถช่วยพยุง
เศรษฐกจิ ใหย้งัคงอยูไ่ด ้
          พรอ้มทัง้เป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนอกีดว้ย" 
          คงมาดูกนัว่าหลงัสงกรานตไ์ปแลว้ กระทรวงการคลงัจะชงมาตรการเดด็ๆ อะไรให ้นายสมคดิ จาตุ
ศรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีดนัเขา้ ครม. จนเขน็ออกมาใหไ้ดก้ิว๊ก๊าวกนับา้ง 
          ยงัไงกข็อแบบเดด็จรงิๆ เอาใหเ้หมอืนหรอืเจง๋กว่า ม.44 ทีป่ระเคนใหก้บัค่ายมอืถอืและทวีดีจิทิลั ก็
แลว้กนั 
 
 
จดัตัง้ "รฐับาลใหม่" ยงัอึมครึม "ทุนภธูร" ชะงกัลงทุน ช้ีสญุญากาศย่ิงนาน ศก.ย่ิงแย่ 
Source - เวบ็ไซตป์ระชาชาตธิุรกจิ 
 
          สถานการณ์การเมอืงของไทยในขณะนี้ ยงัคงรอการประกาศผลการนับคะแนนการเลอืกตัง้ ส .ส.
อยา่งเป็นทางการ จากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2562 ท าใหช้่วงเวลานี้เป็น
เสมอืนสุญญากาศทางการเมอืง หลายฝ่าย ทัง้ภาคเอกชนหรอืประชาชนต่างรอความชดัเจนของการจดัตัง้
รฐับาลชุดใหม ่และรอดทู่าทใีนการลงทุน 
“ว่าที ่ร.อ.จติร ์ศริธรานนท์” ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคกลาง หอการคา้ไทย เปิดเผย
กบั “ประชาชาตธิุรกจิ” ถงึภาพรวมเศรษฐกจิในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางหลงัจากมกีารเลอืกตัง้ว่า ยงัคงทรง ๆ 
ไม่ดขีึ้นนัก ต้องรอรฐับาลใหม่เท่านัน้ โดยขณะนี้เป็นเหมอืนสุญญากาศ ยิง่นานยิง่แย่ ซึ่งพิจารณาได้ 2 
ประเดน็ คอื 1.ขณะนี้ตามรฐัธรรมนูญยงัคงให ้คสช.อยู่ในต าแหน่งต่อไป จนกว่าจะม ีครม.ชุดใหม่ แต่อย่า
ลมืว่า ม.44 ยงัอยู่ ท าให้นักลงทุนยงัมคีวามกงัวล โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาต ิเนื่องจากสามารถแก้หรอื
ยกเลกิกฎหมายต่าง ๆ ได ้หากนักลงทุนไดร้บัการส่งเสรมิ และเกดิความไม่พอใจอะไรเกดิขึน้ แลว้มกีารใช ้
ม.44 จะยุง่ 
          2.ขณะนี้ต่างคนต่างตัง้รฐับาล แมร้ฐับาลทีจ่ะขึน้มานัน้มาจากประชาธปิไตย แต่ยงัคงปริม่น ้า ท าให้
นักลงทุนมองถึงความไม่มเีสถียรภาพ และหากตัง้รฐับาลไม่ได้ รฐับาลชุดเดมิยงัคงต้องรกัษาการต่อไป
เรื่อย ๆ ซึง่ยงัม ีม.44 อยู่ การลงทุนอาจชะงกั เพราะถ้าลงทุนไปพันลา้นบาท หรอืหมื่นลา้นบาท ยงัไม่รูว้่า
จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หากถามถึงทางออกยงัตอบไม่ได้ เพราะยงัมองไม่เห็น และจรงิ ๆ ไทยมีจุดแข็ง
ค่อนขา้งมาก แต่ยงัคงตอ้งรอดเูสถยีรภาพ 
 
 



 

 
 
ดา้น “วโิรจน์ จริฐัติกิาลโชติ” ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคเหนือ หอการคา้ไทย กล่าว
ว่า ภาพรวมหลงัการเลอืกตัง้ยงัคงปกต ิส่วนที่มคีวามกงัวลช่วงสุญญากาศนัน้ มองว่าเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ 
ดา้นการลงทุนทีม่กีารตดัสนิใจแลว้คงตอ้งเดนิหน้าต่อไป 
          ขณะที่  “ประพันธ์ เตชะสกลกิจกู ร ” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือหอการคา้ไทย กล่าวในมุมมองเดยีวกนัว่า ขณะนี้ทุกคนยงัจดจ่อเรื่องการเมอืง และรอ
ดวู่าโอกาสขา้งหน้าคอือะไร ซึง่อาจจะมองภาพรวมมากกว่าสุญญากาศทางการเลอืกตัง้ โดยเรยีลเซก็เตอร์
ภาคธุรกจิยงัคงด าเนินการตามแผนประจ าปีต่อไป ส าหรบับางส่วนที่ต้องตดัสนิใจเกี่ยวเนื่องกบัรฐั ต้องรอ
ผลราวเดอืนพฤษภาคม แต่สิง่ทีก่งัวล คอื เรือ่งการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า จะมลีกัษณะอยา่งไร 
          “ขณะน้ีคงไมใ่ช่สุญญากาศ เพราะถงึแมม้กีารเลอืกตัง้แลว้ แต่รฐับาลชุดนี้ยงัด าเนินเรือ่งนโยบายอยู ่
เพียงแต่ถ้าเปลี่ยนรฐับาลอาจมอีะไรเปลี่ยนบ้าง ในส่วนภาคธุรกิจไม่ได้กงัวลถึงขนาดนัน้ เพราะถึงผล
ออกมา 95% แต่มคีวามชดัเจนในระดบัหนึ่งแลว้ และเชื่อว่าจะต้องเป็นรฐับาลผสม แต่ตอนนี้อะไรที่ชะลอ
ได้ก็ต้องชะลอ หรอืรอดู ทัง้นี้ ปัจจุบนัต้องดูความเป็นจรงิของความสามารถของประเทศกบัการลงทุน
ภาครฐั และการทีจ่ะตอ้งหวงัการลงทุนภาคเอกชนดว้ย ดงันัน้ ภาครฐัเองตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ทีว่่า
ใครจะขึน้มา” 
          ขณะเดียวกัน “วัฒนา ธนาศักดิเ์จรญิ” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต ้
หอการค้าไทย กล่าวว่า หลงัจากการเลอืกตัง้ยงัอมึครมึเหมอืนเดมิ ต้องรอหลงัเดอืนพฤษภาคมที่ กกต.
ประกาศผลการเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการ จะเหน็หน้าตาของการฟอรม์รฐับาล ภาคเอกชนคาดหวงัเพยีงว่า 
ไมว่่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจดัตัง้รฐับาล ขอใหม้เีสยีงขา้งมาก สามารถทีจ่ะบรหิารราชการแผ่นดนิไปได้ 
          โดยขณะนี้นักลงทุนทัง้ไทยและต่างชาตยิงัชะลอเช่นเดมิ เพื่อรอดูความชดัเจนในการจดัตั ้งรฐับาล
ว่าจะมนีโยบายเป็นไปในทางไหน ในส่วนของประชาชนนัน้คงไม่แตกต่าง เพราะรายได้ยงัไม่กระเตื้องขึน้ 
การจบัจา่ยใชส้อยทีผ่่านมากย็งัคงระวงัตวัอยูร่ะดบัหนึ่ง 
          TAGSจดัตัง้รฐับาลใหมทุ่นภธูรภมูภิาครฐับาลใหม่ 
 
 
ยืดขึ้นค่าจ้างขัน้ต า่รอรบ.ชุดใหม่ตดัสิน 
Source - มตชิน 
 
          ส่อเลื่อนขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่า รอรฐับาลชุดใหม ่ผูใ้ชแ้รงงานนดับุกท าเนียบ 23 เมษาฯ ทวงถาม 10 ขอ้
เรยีกรอ้งวนักรรมกร 
          ขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่ารอรบ.ใหมต่ดัสนิ 
          เมื่อวนัที ่15 เมษายน ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่า ตามทีค่ณะกรรมการค่าจ้าง (บอรด์ค่าจา้ง) ชุดที ่20 ทีม่ ี
นายจรนิทร ์จกักะพาก ปลดักระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ไดเ้ลื่อนการพจิารณาปรบัขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่า 



 

 
ประจ าปี 2562 เมื่อเดอืนมนีาคมที่ผ่านมา ออกไปเป็นเดอืนเมษายนนี้  โดยให้เหตุผลว่า ต้องพิจารณา
ตวัเลขค่าจา้งของแต่ละจงัหวดัให้รอบด้านก่อนนัน้ ล่าสุดมแีนวโน้มว่า ในการประชุมบอรด์ค่าจ้างเดือน
เมษายนนี้ อาจจะไม่มกีารพจิารณาเรื่องดงักล่าว เนื่องจากยงัอยู่ในช่วงการจดัตัง้รฐับาล และต้องการให้
อตัราใหมม่กีารประกาศอยา่งเป็นทางการในช่วงรฐับาลชุดใหม่ 
          นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า เรื่องนี้
เป็นไปตามที ่คสรท.ไดค้าดการณ์ไวแ้ลว้ว่า จะไม่มกีารปรบัขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่าในช่วงนี้ อยา่งไรกต็าม ในวนัที ่
23 เมษายนนี้ เวลา 10.00 น. คสรท.จะร่วมกบัสมาพนัธ์แรงงานรฐัวสิาหกิจสมัพนัธ์ (สรส.) เดนิทางไป
ชุมนุมทีห่น้าท าเนียบรฐับาล เพื่อยื่นหนงัสอืทวงถามนายกรฐัมนตรดีว้ยว่า 10 ขอ้เรยีกรอ้งทีผู่ใ้ชแ้รงงานได้
ยื่นต่อรฐับาลเนื่องในวนัแรงงานแห่งชาต ิ เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้มกีารด าเนินการหรอืมคีวาม
คบืหน้าในเรือ่งใดบา้ง 
          "ซึง่หนึ่งใน 10 ขอ้เรยีกรอ้งนัน้ มเีรื่องของกบัปรบัขึ้นค่าจา้งขัน้ต ่ารวมอยูด่ว้ย ทัง้นี้กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน
ยืนยันว่าจะต้องปรับขึ้นค่าจ้างขัน้ต ่ าให้เท่ากันทัว่ประเทศ ส่วนจะขึ้นในอัตราเท่าใดนั ้น ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ปัจจบุนั" นายชาลกีล่าว 
          เอกชนห่วงเสถยีรภาพรบ.ใหม ่
          ว่าทีร่อ้ยเอกจติร ์ศริธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคกลางหอการคา้ไทย 
เปิดเผยว่า การจดัตัง้รฐับาลน่าจะสามารถจดัตัง้ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพานายกรฐัมนตรคีนนอก ภายใต้
กระบวนการมาตรา 7 ของรฐัธรรมนูญในอดตี เพราะพรรคการเมอืงที่ต้องการจดัตัง้รฐับาลอยู่ในขณะนี้
น่าจะพยายามฟอรม์รฐับาลกนัอย่างเตม็ที ่แต่กลวัว่าจะเกดิปัญหาในดา้นความมเีสถยีรภาพหลงัการจดัตัง้
รฐับาลแล้วเสรจ็มากกว่า เนื่องจากหากรฐับาลไม่มเีสถยีรภาพมากพอ แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมัน่ของนักลงทุนทัง้ไทยและต่างชาต ิจนท าใหเ้กดิการชะลอการลงทุนกนัหมด เพราะตอนนี้กเ็ริม่มกีาร
ชะลอการลงทุนเพื่อรอความชดัเจนเรือ่งการเมอืงกนั บา้งแลว้ 
          ว่าทีร่อ้ยเอกจติรก์ล่าวว่า โดยในช่วงการเปลีย่นผ่านหากมชี่องว่างขนาดใหญ่เกดิขึน้ จะมคีวามน่า
กลวัมาก เพราะกฎหมายของไทยที่มีไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย เหมอืนที่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
(คสช.) สามารถใชอ้ านาจพเิศษตามมาตรา 44 ได ้ท าใหก้ว่าจะด าเนินการใดไดอ้าจต้องใชเ้วลานาน ถงึแม้
จะได้คนเก่งเข้ามาเป็นผู้น า แต่ถ้ากฎหมายที่มอียู่ไม่รองรบั ก็ไม่สามารถท าอะไรได้ ซึ่งปัญหาหลกัก็คอื 
ประเทศไทยมกีฎระเบียบมากเกิน จนอาจท าให้การเมอืงไทยกลบัเข้าสู่วงัวนเดิมๆ และท าให้ป ระเทศ
เดินหน้าต่อไม่ได้ สวนทางกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่ได้รอว่าจะมีประเทศใดพร้อม
เปลีย่นแปลงไปดว้ย หรอืไม่ 
          ต่างชาตกิงัวลไมก่ลา้มาลงทุน 
          "ในภาวะทีเ่ศรษฐกจิโลกไม่ดแีบบในปัจจุบนั หากเศรษฐกจิไทยยงัไม่ดอีกี กจ็ะท าใหก้ระทบกนัไป
หมด คนไทยไม่กลา้ลงทุนเพิม่หรอืเลอืกลงทุนแค่ทีจ่ าเป็นจรงิๆ ต่างชาตไิม่เขา้มาลงทุน เพราะกลวัความ
ไม่แน่นอน รวมถงึอาจมปีระเทศอื่นให้น่าเขา้ไปลงทุนมากกว่า ความน่ากงัวลคอื โลกเปลีย่นแปลงเรว็มาก 
ประเทศไทยจะเตรยีมรบัมอืความเปลีย่นแปลงนี้อย่างไร โดยเฉพาะหวัเรอืใหญ่ทีจ่ะเขา้มาบรหิารประเทศ 
จะมองเรือ่งนี้อยา่งไร และจะเดนิหน้าประเทศอยา่งไร แต่ตอนน้ียงัมองไมเ่หน็ภาพว่าจะออกมาแบบไหน  



 

 
มองไปกเ็หน็แต่ภาพเบลอ เพราะแต่ละพรรคการเมอืงทีห่าเสยีงกช็ูแต่นโยบายทีเ่ป็นประชานิยม บอกแต่ว่า
จะใหอ้ะไร จะไดอ้ะไร แต่ไมไ่ดบ้อกแผนงานหรอืวธิที าทีช่ดัเจนและจบัต้องไดอ้อกมาดว้ย" ว่าทีร่อ้ยเอกจติร์
กล่าว 
          ว่าทีร่อ้ยเอกจติรก์ล่าวว่า ในขณะทีป่ระเทศอื่นสามารถแปรรปูสนิคา้เกษตรเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ และ
ส่งออกขายต่างประเทศจนสามารถสรา้งรายไดอ้ยา่งมหาศาล แต่ประเทศไทยยงัคงส่งสนิคา้เกษตรเหล่านัน้
เป็นวตัถุดบิในการผลติ โดยไม่คดิสรา้งโรงงานแปรรปูเพื่อผลติและส่งออกสนิคา้เอง จงึมองว่ารฐับาลที่จะ
เข้ามาต้องแก้ไขเรื่องระบบการศึกษา สอนให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรบัการท างาน
รูปแบบใหม่ที่จะเข้ามา ไม่ใช่แจกเงนิเพยีงอย่างเดยีว เพราะจะท าให้ประชาชนติดนิสยั และไม่ ใช่วธิกีาร
แก้ปัญหาลดความเหลื่อมล ้าอย่างแท้จรงิ รวมถึงอาจท าให้นักลงทุนจากต่างชาติไม่กล้าเข้ามาลงทุนใน
ประเทศ เพราะกลวัว่าหากเขา้มาลงทุนแลว้จะไม่มคีนมาท างาน เพราะถงึแมไ้มท่ างาน แต่รฐับาลกแ็จกเงนิ
ใหใ้ชอ้ยูด่ ี
          หอคา้เผยอยีหูนีคา้ขายไทย 
          "ส าหรบัเรือ่งทีส่หราชอาณาจกัร (อยี)ู ท าขอ้ตกลงทางการคา้รว่มกบัเวยีดนาม ต้องบอกว่าแต่ก่อน
อยีูเป็นตลาดที่ไทยสามารถส่งออกสนิค้าไปขายได้เยอะมาก แต่ด้วยความที่อียูไม่ชอบการปกครองแบบ
เผดจ็การทหาร ท าให้การส่งออกสนิค้าในช่วงปีหลงัๆ ลดลง ซึง่ถงึแมเ้วยีดนามจะปกครองแบบเผด็จการ
เหมอืนกนั แต่ดว้ยความทีผู่น้ าและทมีงานบรหิารประเทศของเวยีดนามเก่ง ท าใหเ้วยีดนามสามารถพฒันา
ได้เรว็มากในปัจจุบนั อยีูจงึมองขา้มเรื่องระบอบการปกครอง และให้ความร่วมมอืด้านการค้าเพิม่มากขึน้ 
ท าให้เห็นว่าไม่ว่าประเทศใดจะปกครองด้วยระบอบใด แต่หากมีผู้น าและทีมบรหิารประเทศที่เก่ง ทุก
ประเทศกพ็รอ้มรว่มมอืดว้ย" ว่าทีร่อ้ยเอกจติรก์ล่าว 
          ว่าที่รอ้ยเอกจติรก์ล่าวว่า ปกตแิล้วหากนักลงทุนต่างชาตจิะเขา้ไปลงทุนในประเทศใด ต้องศกึษา
กฎระเบยีบของประเทศนัน้ๆ แตกต่างกบัไทยที่หากจะเขา้มาลงทุนต้องดูเรื่องคอน เนกชัน่ หรอืเส้นสาย
ทางธุรกจิเป็นหลกั เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบอุปถมัภ์ ใช้วธิแีบบเพื่อนช่วยเพื่อนในการท าธุรกิจ จงึ
อยากเหน็รฐับาลทีจ่ะเขา้มาบรหิารประเทศ ใหค้วามส าคญักบัประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นหลกั ไม่ใช่เอา
แต่ทะเลาะเพื่อแย่งชงิอ านาจกนั และคดิถงึแต่ผลประโยชน์ด้านการเมอืงของพรรคตนเองอย่างเดยีว โดย
หลงัการจดัตัง้รฐับาลแล้วเสรจ็ อยากให้ประเทศสงบ ไม่อยากให้เกดิความวุ่นวายทางการเมอืงตามมาอกี 
เพราะคงหนีไมพ่น้การ กลบัเขา้สู่วงัวนเดมิๆ 
          คาดทวีดีจิทิลั4-5รายขอคนืช่อง 
          กรณีค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อ านาจตามรฐัธรรมนูญมาตรา 44 
ช่วยเหลอืผู้ประกอบการทวีดีจิทิลั โดยเปิดให้ผู้ประกอบการทวีดีจิทิลัสามารถคนืใบอนุญาตได้ โดยผู้ที่มี
ความประสงค์ ต้องส่งหนังสอืไปยงั ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีค่ าสัง่นี้มผีลใชบ้งัคบัเมือ่วนัที ่11 เมษายน
ที่ผ่านมา และกสทช.จะพจิารณาค่าชดเชยให้ผู้ประกอบการ โดยจะมกีารจดัตัง้อนุกรรมการเพื่อพจิารณา
หลกัเกณฑ ์ดงักล่าวนัน้ 
 



 

 
          แหล่งข่าวในแวดวงผู้ประกอบการธุรกิจทีวดีิจทิัล เปิดเผยว่า เบื้องต้นมกีารประเมนิกันว่าจะมี
ผู้ประกอบการทวีดีจิทิลัประมาณ 4-5 รายตดัสนิใจขอคนืใบอนุญาต โดยเฉพาะช่องรายการเดก็ เยาวชน 
และครอบครวัมโีอกาสคนืใบอนุญาตสูงมากเนื่องจากเป็นช่องรายการทีห่าโฆษณาไดย้ากจากขอ้จ ากดัของ
การให้บรกิารคอนเทนท์หมวดหมู่รายการของช่อง ทัง้ช่อง 3 แฟมลิี ่และช่อง เอ็มคอตแฟมลิีจ่งึมแีนวโน้ม
สูงที่จะขอคนืใบอนุญาต นอกจากนี้ ทวีดีจิทิลักลุ่มสปรงินิวส์ ประกอบด้วย ช่องสปรงินิวส์ ช่องเนชัน่ทวี ี
และช่องนาว อาจลดเหลอืเพยีง 2 ช่อง โดยขอคนืใบอนุญาตช่องสปรงินิวส์ที่ปัจจุบนัไม่ได้ท ารายการแต่
เปิดให้ทวีไีดเรค็เช่าเวลาแทน โดยเมื่อปลายปี 2561 สปรงินิวส์ได้ท าขอ้ตกลงขายหุ้นให้ทวีไีดเรค็ แต่ได้
ยกเลกิขอ้ตกลงดงักล่าว เหลอืเพยีงสถานะผูเ้ช่าช่วงสถานี เพราะตกลงเรือ่งภาระหนี้กนัไมไ่ด้ 
          'บอีซี'ีรอความชดัเจนจากกสทช. 
          นายชาครติ ดิเรกวฒันชยั หวัหน้าคณะ ผู้บรหิารสายกิจการองค์กร บรษิัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด 
(มหาชน) หรอืบอีซี ีเปิดเผยว่า บอีซียีงัไม่มแีผนจะคนืใบอนุญาตในขณะนี้อย่างที่นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์
บางรายคาดการณ์ เพราะต้องพิจารณาในรายละเอียดก่อน แต่ยอมรบัว่าการใช้ ม.44 เปิดทางให้คืน
ใบอนุญาตได้ และยกหนี้ค่าใบอนุญาต 2 งวดสุดท้ายให้ถือเป็นผลดต่ีอผู้ประกอบการทีวีดจิทิลัทุกราย 
"ค าสัง่ คสช. ยงัไม่ชดัเจน จงึต้องรอความชดัเจนจากทาง กสทช. ก่อน และต้องประเมนิว่า คุม้ค่าหรอืไม ่
โดยมองไปทีอ่นาคต ไมไ่ดม้องทีผ่่านมา" นายชาครติกล่าว 
          นายชาครติกล่าวว่า ปีนี้บรษิทัวางแผนธุรกจิเน้นการบรหิารงานให้ทัง้ 3 ช่อง พลกิกลบัมามกี าไร 
โดยในช่วง 3 เดอืนแรก (มกราคม-มนีาคม) เรตติ้งของช่อง 3 เอชด ีดขีึน้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากรายการ
ละครไดร้บัการจดัอนัดบัค่าความนิยมเฉลีย่ (เรตติง้) เดอืนมนีาคม 2562 จากส านักงาน กสทช. ช่อง 3 เอช
พมีเีรตติ้งเป็นอนัดบั 3 ต่อเนื่องจากเดอืนกุมภาพนัธ์ ขณะที่ช่อง 3 เอสด ีและช่อง 3แฟมลิี่ยงัท ารายไดไ้ม่
มาก 
          10ช่องทวีเีรตติง้สงูสุดเดอืนม.ีค. 
          รายงานขา่วจากส านกันโยบายและวชิาการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ (วส.) ส านักงาน กสทช. แจง้
ว่า ช่องรายการที่มเีรตติ้งสูงสุด 10 อนัดบัแรกในเดอืนมนีาคม 2562 ส่วนใหญ่ยงัเป็นกลุ่มช่องรายการ
เหมอืนเดอืนก่อนหน้า ได้แก่ ช่อง 7 (7เอชด)ี, ช่อง 3 (3เอชด)ี, ช่องโมโน 29, ช่องเวริค์พอยท์, ช่องวนั, 
ช่องไทยรฐัทวี,ี ช่อง 3เอสด,ี ช่อง 8, ช่องอมรนิทรท์วี ีและช่องเนชัน่ทวี ีโดยช่องรายการทีม่เีรตติ้งสูงขึน้คอื
ช่องรายการทีม่ลีะครหลงัข่าวช่วยเพิม่เรตติ้ง ไดแ้ก่ ช่อง 7, ช่อง 3 และช่องวนั และช่องรายการทีม่รีายการ
ข่าวช่วยเพิม่เรตติ้ง ได้แก่ ช่องไทยรฐัทวี ีช่อง 3เอสด,ี ช่องอมรนิทรท์วี ีและช่องเนชัน่ทวี ีซึ่งได้รบัปัจจยั
จากการเลอืกตัง้ ขณะทีม่ลูค่าการโฆษณาผ่านช่องรายการมยีอดรวมประมาณ 6,070 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
เดอืนกุมภาพนัธ ์2562 ประมาณ 1,385 ล้านบาท หรอืคดิเป็นประมาณ 23% แต่ลดลง 240 ลา้นบาท เมื่อ
เทยีบเดอืนมนีาคม 2561 มมีูลค่าที่ 6,310 ล้านบาท โดยโฆษณาของช่องสาธารณะมมีูลค่าสูงสุด ได้แก่ 
ช่องความคมชดัสูง (เอชด)ี 3,792 ล้านบาท ตามด้วยช่องความคมชดัปกติ (เอสด)ี 1,670 ล้านบาท ช่อง
สาธารณะมมีลูค่า 346 ลา้นบาท ช่องข่าวสารและสาระ 210 ลา้นบาท และช่องเดก็ เยาวชน และครอบครวั 
52 ลา้นบาท 
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